

Vượt lên nỗi sợ

Tác Giả: Nguyán Trung

Thứ Bảy, 05 Tháng 5 Năm 2012 23:28

“Vượt lên nỗi sợ” (Freedom from Fear), đây là tựa đề diển văn nổi tiếng của bà Aung San Suu Kyi viết năm 1990, nhân dịp bà được trao giải thưởng Rafto và giải thưởng Sakharov vì “tự do tư duy”.



Bà Suu Kyi viết diển văn này trong hoàn cảnh bßt đßc hßt mßi quyßn tß do: Bà bß chính quyßn quân phißt giam tßi nhßa rßt hà khßc tß 20-07-1989, trß mßt vài năm đßc nßi lßng, mßi đßn ngày 13-10-2010 mßi đßc trß lßi tß do. Trong khoßng thßi gian này, đß cß lúc bà Aung San Suu Kyi bß giam tßi nhßa tù chính khßt tßng ß Rangoon dành cho các tù nhân chính trß.

Với tính cách là lãnh tụ tinh thần của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (National League for Democracy – NLD), đấu tranh kiên cường cho các quyền tự do dân chủ của nhân dân Myanmar, bà Suu Kyi ngày nay được coi như là biểu tượng tinh thần bất khuất và niềm hy vọng của nhân dân nước này.

Một dấu ấn văn hóa tiêu ng năm 1990 này, bà Suu Kyi cho rằng ...Không phải quy định, mà là nỗi sợ làm tha hóa con người. Người sợ dục vọng quy định thì sợ mất quy định, người chỉ chịu khuất phục thì sợ sự hành hạ của quy định. Theo truyền thống đạo lý của Phật giáo Theravada (Tiểu thừa)[1], hầu hết mọi người dân Myanmar đều biết 4 con đường (gati) làm hạnh phúc con người (4 “A-gati”)[2]. Chanda-gati, làm hạnh phúc con người do những đức việc, vì lẽ này tất cả con đường đúng đắn, cốt nhậm theo đuổi tham những học những ham muốn khác. Dosa-gati – đó là cách hành sự sai đởo đởi với những kẻ không có thiện ý; và Moga-gati – đó là sự lầm lạc do thái độ nhậm mất làm người. Những điều nguy hiểm nhất có thể là Bhaya-gati – đó là nỗi sợ, nó không chỉ tỏ ra sự hèn nhát, mà còn bóp nghẹt và huỷ hoại đức hạnh của con người, chính điều này thực sự là cốt lõi của 3 gati (3 con đường) làm tha hóa con người như đã nêu ra trước đó...

Bà A U Suu Kyi trước sau tìm cách giúp cho mình và cho tất cả tăng ni phật tử, cho mọi người dân đang đấu tranh cho tự do và nhân phẩm Myanmar lòng tin vững chắc vào chính nghĩa (citta), ý chí bất khuất (the right chanda – the firm intension of good will to do something right), sự kiên tâm (viriya), sự minh mẫn (panna). Bà cho rằng 4 Phật pháp này của đạo Phật Theravada (Tiểu Thừa), cùng với ý thức vượt lên nỗi sợ, có khả năng làm nên sự cảm nhận nỗi tâm không mất bỏ lạc nào có thể khuất phục, kẻ của cái chết. Chính sự cảm nhận nỗi tâm này cốt nghĩa vì sao gần 20 năm bị giam cầm hà khắc và hầu như bị cách ly hoàn toàn khỏi nhân dân của mình và thế giới bên ngoài, vẫn tận tụy và rực sáng người đầu của Aung San Suu Kyi trong tinh thần người dân Myanmar.

Bất bao nhiêu tội ác đem máu đã xẩy ra. Giết chóc, hãm hiếp, đàn áp, tù đày... là chuyện hàng ngày. Có người đã phải đi câu hỏi phải chăng Myanmar đang trở thành “cánh đồng chết” tiếp theo (sau Campuchia)[3]. Gần 50 năm qua, Myanma quỳ gối trong máu, chìm đắm trong tàn phá và tha hóa của bạo lực. Song hiện nhiên vẫn tận tụy trên đất nước này mất sự cảm nhận nỗi tâm bất khuất chịu đựng bị bạo quy định, đi đấu là phong trào đấu tranh kiên cường, không mất lúc nào ngừng nghỉ của các nhà sư và sinh viên Myanmar... Mất trong những tầm giác ngộ tiêu biểu của tinh thần đấu tranh này là cách đây vài năm nhà sư U Wisara đã chết trong tù sau 143 ngày tuyệt thực, biểu tượng sự phản đối kiên quyết chịu đựng cách thức ngược trở của chính quyền quân phiệt.

Chính nhä có säc mä nhä i tâm nhä väy cäa mät đät nä c có täi gän 90% nhän dân theo đäo Phät, Myanmar vän gìn giä đäc cho mình nhäng giá trä tinh thän cao quý, bäo vä đäc bän säc văn hóa cäa dân täc mình. Khách nä c ngoài đän thäm Myanmar không khäi ngäc nhiên và cäm thäy bät chäp mäi häy hoäi cäa bäo quyän, vän có mät säc mänh vô hình nào đó đang gìn giä bät khä xâm phäm nhäng phäm chät tät đäp và các chuän mäc đäo đäc xã häi cäa ngäi dân Myanma: hiän hòa, bao dung, gän bó väi nhau, chăm lo giáo đäc thä hä trä, gìn giä môi träng... Đäc biät nä täng là nhäng phong täc Lä nhäp tu (đäc gäi là shinbyu) dành cho con trai khi đän tuäi träng thành thì vào chùa tu mät thäi gian ngän, và lä xuyên lä khuyän tai () dành cho con gái – đäy là nhäng cät mäc quan träng trong hình thành nhân cách mät con ngäi... (Nói mät cách khác, näu thiäu väng nhäng giá trä và đäo đäc xã häi nhä väy, thät khó hình dung đät nä c Myanmar sä ra sao sau gän 50 năm đäi sä cai trä tàn bäo cäa cäng quyän quân phiät).

Có thä nói, nhäng nhän nhäng cäa chính quyän Thein Sein sau cuäc bäu cä tháng 2-2010 träc hät là thành quä cäa cuäc đäu tranh kiän cäng này cäa nhän dân Myanma, trong đó tinh thän Suu Kyi là ngän đäc không bao giä tät.

Sä có câu häi: Đäi u gì đã làm nên mät Aung San Suu Kyi nhä väy?

Sinh ngày 19-6-1945 trong mät gia đänh, cha là Aung San – Täng chä huy Quân đäi Đäc läp là và ngäi giä vai trò quyät đänh trong sä nghiäp giäi phóng Myanmar khäi ách thäc dân Anh, mä là Ma Khin Kyi – bác sä täi bänh viän chính cäa Rangoon, Suu Kyi đäc thäa häng tinh thän yêu nä c bät khuät cäa cha và lòng nhân ái xä thân vì viäc nghĩa cäa mä.

Ngày 19-06-1947, đúng lúc Suu Kyi hai tuäi, täng Aung San bä läc läng trong quân đäi cäa mình muän tiäm quyän ám sát; vä ông – bà Ma Khin Kyi đän thân vào mäi công viäc chính trä – xã häi, quyät tâm tiäp täc thäc hiän nhäng lý täng cäa chäng. Sau này bà Ma Khin Kyi trä thành mät nhän vät näi tiäng trên chính träng Myanmar, đäc chính phä cä làm đäi sä cäa Myanmar täi nä Đä (1960-1964). Suu Kyi theo mä, län lên và häc täp ở nä Đä, räi sau đó häc tiäp ở Anh, ở Mä. Trong khi làm luän án tiän sä, Suu Kyi gäp Michael Aris (Anh), chuyên viän nghiên cäu văn hóa Đông phäng, Tây Täng và Bhutan, hai ngäi cäi nhau năm 1972. Suu Kyi bät đäu dành nhiäu thäi giä nghiên cäu và viät vä các vän đä chính trä, xã häi, văn hóa cäa Myanmar, mät thäi gian Suu Kyi täng làm thä ký cho Täng thä ký Liên Hiäp Quäc U. Thant, täi New York...

Năm 1988 mä Suu Kyi äm näng, Suu Kyi trä vä Rangoon đä chăm sóc mä. Đúng lúc này, Häi

đäng Nhà näc Phäc häi Luät pháp và Trät tä (SLORC) – mät tä chäc chính trä đäu näo cäa quân đäi – xóa bä chính quyän dân sä, thiät läp nän chä đäc tài quân phiät. Ngay läp täc Suu Kyi vän đäng nhän dân Myanmar đäng län đäu tranh chính trä chäng läi.

Ngày 27-09-1988 Liên đäan quäc gia vì dân chä (NLD) đäng cä thành läp, Suu Kyi đäng cä bäu làm täng thä ký, chä träng đäu tranh không bäo läc. Nhanh chóng NLD phát triän räng räi trong mäi täng läp nhän dân khäp cä näc và trä thành läc läng chính trä đäi läp män nhät. Cä lúc Suu Kyi đäng đäu hàng nghìn ngäi tham gia biäu tình đä giäa các häng säng cäa quân đäi nhäm thäng vào mình...

Chính quyän quân phiät dùng mäi bäo läc và các thä đäng näm hiäm đä giäp tät, nhäng phong trào đäu tranh do NLD län đäo vän tiäp täc phát triän, bät chäp mäi giät träc, tù đäy.

Sau khi ban hành thiät quân luät, ngày 20-07-1989 SLORC ra länh giam bà Suu Kyi täi nhäa, näi bät xuät – ngoäi bät nhäp, cät đät hän mäi liên hä cäa bà Suu Kyi väi bên ngoäi... Mäc dù väy, trong cuäc bäu cä do SLORC tä chäc đäu năm 1990, NDL vän đäi thäng, chiäm 82% sä ghä cäa quäc häi. Kät quä cuäc bäu cä này bä SLORC xóa bä. Suu Kyi tiäp täc bä giam täi nhäa. Đän năm 1995 viäc giam giä täi nhäm đäng cä näi läng chät ít; nhäng chä vài năm sau Suu Kyi läi phäi chäu đäng tiäp chä đä bä giam täi nhäa ngày mät hà khäc hän. Mäi đän ngày 13-11-2010 Suu Kyi mäi đäng cä trä läi tä do.

Thät khó hình dung Suu Kyi läy ä đäu ra ý chí và nghä läc, và cä säc läc cäa thä chät con ngäi näa, đä có thä chäu đäng đäng cä gän 20 năm biät giam rät hà khäc nhä väy ngay täi trong nhà mình hoäc trong tù, đä vän tiäp täc là nguän đäng viän, là niäm tin, là thä lĩnh tinh thän cäa nhän dân Myanmar trong đäm träng täm täi näa thä kä đäng i chä đä quân phiät.

Trong suät thäi kä bä biät giam täi nhäa, Suu Kyi chä đäng cä gäp chäng và hai con cäa mình mät vài län trong mäy năm viäc giam giä đäng cä näi läng. SLORC (sau này đäi thành Häi đäng Nhà näc vì Hòa bình và phát triän – SPDC) đä nhiäu län đäa ra đäng nhä bà Suu Kyi đäng cä phép ra näc ngoäi đä đäan tä gia đänh, väi đäu kiän không đäng cä trä läi Myanmar. Suu Kyi đäng chäng. Bà nói rõ lý do: “Rät đän giän, tôi không thä bä läi nhän dân Myanmar phía sau mình...”

Tä cuäi nhäng năm 1990, Michael Aris, chäng bà Suu Kyi, bäng thäng; nhäng Aris và hai con không đäng cä phép vào Myanmar đäng thăm bà. Năm 1999, Aris täng giäa cäi đäi, bà Suu Kyi không

dám rời Myanmar để dâng lòng chúng, vì biết ra đi có nghĩa là bước ra khỏi vĩnh viễn khỏi Myanmar...

Đôi lúc hỏi về nguồn gốc của ý chí sắt thép này, Suu Kyi cho biết: Bà có metta (lòng nhân ái vô bờ bến trong triết lý đạo Phật Theravada) do mẹ bà truyền thụ cho. Bà nói, nhờ có metta, bà luôn luôn giữ đức cho mình sạch mình mình, không bao giờ ngã lòng. Metta đã giúp bà vượt qua đức mẹ thì thách và nỗi sợ. Metta là tình yêu ruột thịt gần bó không thể tách rời bà với nhân dân Myanmar, khiến bà sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhân dân Myanmar... Bà Suu Kyi giải bày: Tôi sống bằng tình yêu và sự thật, metta là chìa khóa để không xâm phạm của tâm hồn tôi...

Hỏi vì sao bà chọn con đường đấu tranh không bạo lực để với chính quyền quân phiệt vô cùng tàn ác, bà Suu Kyi cho biết, nhờ metta, bà đã tìm thấy ở nhân dân Myanmar và ở chính bản thân mình sức mạnh nội tâm (inner strength) không mất bạo lực hay ý đồ nham hiểm nào có thể hủy hoại. Chỉ có metta mới đem tới hòa giải, và nhờ đó mới có thể triết đạo và vĩnh viễn xóa bỏ bạo lực, gìn giữ và phát huy những giá trị cao quý của Theravada... Nếu dùng bạo lực, lấy oán báo oán sẽ không bao giờ chấm dứt được cái vòng luẩn quẩn, sẽ chỉ đưa ra bạo lực mới... Đấu tranh không dùng bạo lực để giành các quyền tự do dân chủ của nhân dân xuất phát từ giáo lý metta này – bà Suu Kyi giải thích – đây chính là đạo Phật Theravada thuần thân. Bà Suu Kyi cũng tự coi mình là môn đệ của MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI.

Alan Clements, nhà báo đấu tranh thì cũng là nhà số M đã từng sống ở Myanmar, đưa ra câu hỏi gai góc: Trách nhiệm bà, đã bao nhiêu nhà số và sinh viên Myanmar bị giết và bị nhốt hình tàn bạo trong các nhà tù, sao NLD vẫn chọn con đường đấu tranh không dùng bạo lực?

Trên lý, chọn con đường đấu tranh không dùng bạo lực là niềm tin, là phương thức đấu tranh của NLD, là sự lựa chọn riêng của NLD, thích hợp với niềm tin của NLD. Chọn con đường này, NLD tôn trọng những hình thức đấu tranh khác của mọi lực lượng nhân dân Myanmar nhằm xóa bỏ chính quyền quân phiệt, kể cả hình thức đấu tranh vũ trang. Bà Suu Kyi nói rõ thêm, cha bà, từng ông Aung San, đã tiên hành cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt vì sự nghiệp giải phóng Myanmar, và bà rất ngưỡng mộ cha mình với lòng yêu nước căm nhứt này. Cũng với cách nghĩ này, bà Suu Kyi nhìn nhận mọi tôn giáo khác nhau trên trái đất này. Bà cho rằng dù có khác biệt văn hóa hay lịch sử sâu sắc như thế nào, mọi tôn giáo đều bắt đầu từ yêu thương và gìn giữ nhân phẩm.

Như vậy, nhân cách Suu Kyi đã làm nên con người Suu Kyi, không chỉ là tiêu biểu cho khát vọng tự do, dân chủ và nhân phẩm của nhân dân Myanmar, mà là của cả nhân loại yêu

chúng hòa bình, công lý và quyền con người. Trên thế giới người coi Aung San Suu Kyi là tấm gương làm người, đưa tinh thần Aung San Suu Kyi vào nội dung giáo dục trong trường học... Đã có hơn một thập kỷ, sau khi thăm dò dư luận bên nước, đã bình chọn bà Suu Kyi là một trong số 50 người hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng đến sự tiến bộ của thế giới ngày nay. Vì những cống hiến và ảnh hưởng này, năm 1991, giữa lúc đang phải ngồi tù, bà Suu Kyi được tặng giải thưởng Nobel vì đấu tranh cho dân chủ và quyền con người; hai con trai bà – Alex và Kim – đã từ London đến Oslo thay mặt đón nhận giải thưởng, với bài phát biểu xúc động lòng người.

Bà Suu Kyi còn được tặng nhiều giải thưởng cao quý khác trên thế giới. Những phần thưởng lớn nhất bà Suu Kyi nhận được là niềm tin yêu và lòng tin của nhân dân Myanmar, dành cho bà tên gọi kính trọng là Daw Aung San Suu Kyi (Madame Aung San Suu Kyi).

Cuộc đấu tranh tuy nhiên của Myanmar tháng 11-2010 thực chất là do SPDC – cơ quan đầu não của lực lượng quân phiệt cầm quyền. Kể từ khi đã đưa tướng Thein Sein lên làm tổng thống, người đứng đầu nhà nước dân sự đầu tiên kể từ khi SLORC xóa bỏ cuộc đấu tranh tuy nhiên năm 1990 mà NLD của bà Suu Kyi đã thắng lợi.

Tuy nhiên, đáng chú ý là ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Thein Sein đã làm nhiều việc gây nên sự ngạc nhiên đến ngàng.

Nội bộ nhất là những quyết định của tổng thống đưa các tướng lĩnh của quân phiệt – đứng đầu là tướng Than Swe – về nghỉ hưu. Tiếp đó, ngày 30-03-2011, tổng thống giải thể “Hiệp định Nhà nước vì Hòa bình và Phát triển” – SPDC (tên thân của nó là Hiệp định pháp luật pháp nhà nước và trệt từ SLORC) – cơ quan đầu não của lực lượng quân phiệt; ra quyết định thành lập Ủy ban nhân quyền với trách nhiệm thực sự; ban hành Luật biểu tình... Đến nay chính quyền Myanmar đã thi hành từ chính trị, trong đó có hợp hòa nhập những nhân vật từng lãnh các phong trào chống đối của giới tăng ni và sinh viên, một số chính khách...

Chính quyền của tổng thống Thein Sein nên những kế hoạch duy trì báo chí; đưa cho Liên đoàn dân tộc vì dân chủ (NDL) và bà Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung đợt xuất cho 48 ghế còn trống khuyết trong Quốc hội sẽ tiến hành vào đầu tháng 4-2012; hợp ý bất hợp đồng đã ký với Trung Quốc xây dựng thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD vì lý do công trình này sẽ gây những hậu quả tàn phá môi trường không thể khắc phục được; thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng khác của tổng thống có, nội bộ là phục hồi quan hệ ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp... Myanmar đang cố gắng làm tốt vai trò và nghĩa vụ của mình trong ASEAN.

Nh&#ng nguyên nhân nào dẫn đến nh&#ng quy&#t định nh&# v&#y?

Ch&#c ch&#n c&#n c&# th&#i gian để tìm ra nh&#ng câu trả l&#i chu&#n xác và thuy&#t ph&#c.

Song có th&# s&# b&# k&#t lu&#n nh&#ng thay đổi nêu trên tr&# c h&#t là h&# qu&# tr&# c ti&#p c&#a nhi&#u v&#n để nóng b&#ng: (a) s&# thâm nhập và can thiệp r&#t sâu vào m&#i m&#t t&# phía Trung Qu&#c vào công vi&#c n&#i b&# Myanmar đã gây ra m&#t n&# định nghiêm trọng trong lòng qu&#c gia này, để ng th&#i có nguy c&# bi&#n Myanmar thành m&#t qu&#c gia phụ thuộc; (b) g&#n 50 năm ách th&#ng tr&# c&#a chính quy&#n quân phi&#t gây ra nhi&#u h&# qu&# khôn l&#ng cho qu&#c gia này, (c) ý chí không th&# khu&#t ph&#c c&#a nhân dân Myanmar và t&# do dân ch&#, nh&#t là c&#a các l&#c l&#ng yêu n&#c mà tiêu bi&#u là Liên đoàn qu&#c gia vì dân ch&# (NLD) và vai trò c&#a bà Aung San Suu Kyi, (d) ch&# để quân phi&#t Myanmar b&# t&#y chạy và cô l&#p nghiêm trọng trên tr&#ng qu&#c t&#.

N&#u ph&#i nói th&#t ng&#n, nguyên nhân sâu xa c&#a nh&#ng thay đổi nói trên là ý chí t&# do dân ch&# không th&# khu&#t ph&#c c&#a nhân dân Myanmar.

Cho dù v&#i nh&#ng để ng c&# gì đi n&#a, nh&#ng quy&#t định v&#a qua c&#a t&#ng th&#ng Thein Sein có l&#i cho t&# do dân ch&# và ph&#c v&# l&#i ích qu&#c gia c&#a Myanmar, v&# th&# qu&#c t&# c&#a Myanmar trong c&#ng để ng các n&#c ASEAN nói riêng và trên tr&#ng qu&#c t&# nói chung để c&#i thi&#n r&#o r&#t...

Nh&#ng thay đổi m&#i này c&#a Myanmar còn là nh&#ng đóng góp quan trọng cho vi&#c tăng c&#ng s&#c s&#ng c&#a c&#ng để ng ASEAN nói riêng và cho hòa bình, &#n định, h&#p tác và phát tri&#n trong toàn khu v&#c Đông Nam Á nói chung.

Tuy nhiên, trong hàng ngũ các tù chính tr&# thu&#c gi&#i tăng ni, sinh viên hay chính khách, và t&# gi&#i nghiên c&#u trên th&# gi&#i, đang d&#y lên không ít nh&#ng nghi ng&#. Để m chung nh&#t c&#a nh&#ng nghi ng&# này là: Ch&# để c&#a nhóm quân phi&#t có thâm niên g&#n m&#t n&#a th&# k&#, có r&#t nhi&#u hành để ng đàn áp để m máu, đầy r&#y tham nhũng và l&#a để. M&#t ch&# để nh&# th&# r&#t khó có kh&# năng t&# x&#m h&#i và ph&#c thi&#n. Các b&#c đi v&#a qua c&#a t&#ng th&#ng Thein Sein có th&# ch&# là nh&#ng tính toán cao th&# trong b&#c để ng cùng, c&#t nh&#m c&#u vẫn tình th&# nguy ng&#p c&#a ch&# để h&#n là thi&#n chí dành cho t&# do dân ch&# c&#a nhân dân... Nh&#ng nhân nh&#ng dành

Vấn đề lên nổi

Tác Giả: Nguyễn Trung

Thứ Bảy, 05 Tháng 5 Năm 2012 23:28

cho Liên đoàn dân tộc vì dân chúng và bà Aung San Suu Kyi có lập chế độ mới mới đích trang trí cho bộ mặt của chế độ, làm giảm áp lực phản đối của nhân dân Myanmar và giảm thiểu bao vây cô lập trên trường quốc tế ...

Hình nhiên, toàn bộ con đường đi tới một quốc gia dân chúng và phát triển của Myanmar còn ở phía trước với tất cả những gian nan, thách thức đặt ra.

Song nếu đường lối của những bộ óc đi có bài bản và qua của tầng thống Thein Sein là sự giác ngộ lợi ích quốc gia, cùng với ý chí bất khuất và tinh thần do dân chúng của nhân dân Myanmar, có thể thì đường lối này đang hình thành những yếu tố hòa hợp hòa bình, tầng thống bộ óc của quốc gia này chuyển sang chế độ dân chúng.

Đã có không ít ý kiến bình luận, đề nghị: Với những quy định của mình và qua, có thể tầng thống Thein Sein muốn bắt gặp cái vòng luẩn quẩn. Có thể ông đã nhận ra: Càng thống tay bắt oai, chế độ chế độ và đất nước cùng lâm nguy... Một khi nhân dân Myanmar – tiêu biểu là Liên đoàn dân tộc vì dân chúng (NLD) và bà Aung San Suu Kyi – giành được tiếng nói của mình trên chính trường, đất nước Myanmar sẽ chuyển đường... Trong xu thế dân chúng trên thế giới ngày nay, con đường Myanmar hòa hợp thành công, thậm chí có thể thành công sớm hơn và tiến tới kim cương máu hơn so với các cuộc cách mạng mang tên các mùa hoa diên ra tới các nước Bắc Phi và qua...

Thế sự xoay vần còn hé lộ ra khả năng, tất cả tầng thống lãnh đạo chế độ trong SLORC – SPDC khét tiếng, bất đầu sau này có thể tầng thống Thein Sein sẽ được nhân dân Myanmar ghi nhận những mặt anh hùng dân tộc..., nếu như tiếp theo những quy định của mình và qua, ông kiên trì theo đuổi con đường trung thành với lợi ích của quốc gia và các quy định do dân chúng của nhân dân Myanmar. Cái gì có thể ngăn cản ông Thein Sein trên con đường này?

Thế mới biết, trên đây có thể có nhiều con đường khác nhau đến tới do dân chúng của một quốc gia, một dân tộc, song tất cả những con đường này đều phải bắt đầu từ sự thay đổi.

Giác ngộ lợi ích quốc gia chân chính và các quy định do dân chúng của nhân dân, cùng với metta đến đến hòa giải dân tộc, đây là những yếu tố quy định, có thể sẽ mở ra cho Myanmar một lối đi riêng của mình trong quá trình trở thành một quốc gia hòa bình, do dân chúng và phát triển.

Có thể đặt tên cho quá trình này là con đường Myanmar rất đáng mơ ước?

Võng Thụ, Tây Hồ – tháng 1 -2012

[1] Theravada (Thiền tông-tiểu thừa) là một trong 18 trường phái tiểu thừa (còn được gọi là Nam tông Phật pháp) được biết đến và còn tồn tại đến ngày nay, thịnh hành ở các nước Nam Á.

[2] Gần 90% nhân dân Myanmar theo Đạo Phật, thuộc phái Tiểu thừa; 4 “gati” phần nào giống đường thoát trong Đạo Phật (Đời thừa) giống vãng sinh – sinh – tử, song nhận mệnh “gati” thế giới: người sống, coi đây là gốc rễ gây ra 3 con đường (gati) hậu quả của con người đã nêu ra trước đó.

[3] Tìm xem Alan Clements, “Burma: The Next Killing Fields?”, 2002.

Vấn đề lớn nổi bật

Tên: Nguyễn Trung

Ngày: 05 Tháng 5 Năm 2012 23:28
